

Đổi thay trên quê hương cách mạng

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) là căn cứ quan trọng, được Tỉnh ủy Thái Bình lựa chọn xây dựng thành an toàn khu, góp phần làm nên thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu tháng tám lịch sử. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp.



Chùa Phương Quả, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) - an toàn khu của Tỉnh ủy Thái Bình thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Từ quá khứ anh hùng

Những ngày cuối tháng tám, chúng tôi về thăm chùa Phương Quả, thôn Phương Quả, xã Quỳnh Nguyên. Đây là nơi trước năm 1945 Tỉnh ủy Thái Bình lựa chọn xây dựng thành an toàn khu để nuôi dưỡng các chiến sĩ cách mạng chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Trờ chuyển với chúng tôi, ông Phạm Văn Điển, 86 tuổi, thôn Phương Quả Nam, xã Quỳnh Nguyên cho biết: Từ những năm 1930, chùa Phương Quả đã là địa chỉ nuôi dưỡng các chiến sĩ cách mạng; nhưng đến những năm 1945, khi phong trào cách mạng lên cao, Tỉnh ủy Thái Bình quyết định lựa chọn thôn Phương Quả xây dựng thành an toàn khu và lấy chùa Phương Quả làm trụ sở làm việc của Tỉnh ủy. Những ngày tiền khởi nghĩa, nơi đây từng nuôi giấu, che chở cho nhiều cán bộ Việt Minh cốt cán của Thái Bình như các đồng chí Ngô Duy Đồng, Nguyễn Đức Tâm... để phát triển phong trào cách mạng.

Trong ngôi chùa, dấu tích còn lưu lại đến nay chính là đường hầm nuôi giấu cán bộ. Theo lời kể của sư thầy Thích Đàm Chiên, trụ trì chùa Phương Quả, đường hầm được đào ngay dưới chân chính điện, cửa tròn và chỉ đủ cho một người chui xuống. Đây chính là nơi trú ẩn, lưu giữ tài liệu bí mật và nơi diễn ra những cuộc họp của Tỉnh ủy Thái Bình khi đó. Trước đây, hầm có 3 ngách dẫn ra phía sau cánh đồng; khi có động, người trong hầm sẽ tùy nghi di tản. Đến giai đoạn 1947 - 1950, chùa Phương Quả vẫn được lựa chọn làm nơi sản xuất vũ khí trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Là nơi ghi lại những dấu ấn đáng tự hào, năm 1995 chùa Phương Quả được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2010, xã Quỳnh Nguyên vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đến hiện tại đổi mới

Cùng chúng tôi đi trên con đường bê tông dẫn ra cánh đồng, ông Trần Xuân Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Nguyên tự hào cho biết: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Đảng bộ xã đã họp và xây dựng chương trình hành động, UBND xã xây dựng kế hoạch, HTX là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện. Những năm gần đây, Quỳnh Nguyên luôn duy trì 2 vụ lúa, 1 vụ màu với diện tích đất nông nghiệp và đất cấy lúa từ 300 - 316ha, diện tích đất bỏ hoang gần như không có. Vụ đông hàng năm, xã duy trì trồng 95ha khoai tây và một số loại rau,

dưa xuất khẩu. Năm 2020, toàn xã xuất khẩu 143 tấn bắp cải, 74 tấn dưa bao tử. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hiện tại, xã có 2 doanh nghiệp thu lợi nhuận ổn định cho khoảng 700 lao động; các nghề truyền thống (chế biến gỗ, gia công lưới câu, nghề mộc, xây dựng) được duy trì.

Năm 2015, Quỳnh Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, tất cả các trục đường trong xã, trục đường ra các cánh đồng đều được đổ bê tông. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tiếp tục từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục phát triển toàn diện; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được địa phương quan tâm, đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng hiệu quả, thiết thực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều năm liền, Đảng bộ, các đoàn thể của xã được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền đạt danh hiệu vững mạnh. Đó là những kết quả quan trọng góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đưa kinh tế - xã hội của xã phát triển lên tầm cao mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Nguyên tiếp tục chung sức chung lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện, tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN CƯỜNG

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, ngày 1/9/2021, các cháu mầm non tựu trường, ngày 5/9/2021 sẽ khai giảng năm học mới. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh đã chủ động phương án và các điều kiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm học mới, đồng thời xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Năm học này, Trường Mầm non Tam Quang (Vũ Thư) dự kiến có khoảng 400 trẻ theo học. Cô giáo Lương Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đến thời điểm này, nhà trường sẵn sàng đón trẻ đi học trở lại. Trước đó, chúng tôi đã phân công cán bộ, giáo viên tổng vệ sinh toàn bộ phòng làm việc, phòng học, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và khuôn viên bên trong và bên ngoài, bảo đảm môi trường an toàn trước khi đón trẻ. Kế hoạch của nhà trường khi trẻ đi học trở lại là thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trong việc đón, trả trẻ; hướng dẫn phụ huynh giữ khoảng cách, quét mã QR và khai báo y tế.

Hàng tuần, giáo viên phụ trách các lớp sẽ bố trí 2 - 3 buổi lau sàn nhà, cửa, các bàn, lan can hành lang; các đồ dùng, đồ chơi sẽ thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, do đơn vị tổ chức nuôi ăn bán trú nên chúng tôi rất chú trọng đến các bữa ăn của trẻ, trong đó bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ đựng thức ăn, khăn mặt cho trẻ trước khi dùng sẽ được ngâm nước sôi và hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ trước và sau bữa ăn.

Theo ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư, trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất để tăng cường công tác bảo quản; đồng thời, tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học 2021 - 2022. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, Phòng Giáo

GIÁO DỤC MẦM NON

Xây dựng phương án cho năm học mới

dục và Đào tạo huyện đã hướng dẫn các cơ sở GDMN nói riêng, các cơ sở giáo dục khác nói chung thành lập tổ an toàn Covid-19. Cùng với việc tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, các cơ sở GDMN cần bố trí bảng thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy cách; phân chia giờ đón trẻ giữa các khối, nhóm lớp; niêm yết danh sách trẻ, sơ đồ, vị trí các nhóm, lớp của năm học mới ở vị trí thuận tiện để phụ huynh học sinh dễ quan sát, để hiểu và để thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi cũng lưu ý các trường bằng mọi biện pháp phải hướng dẫn phụ huynh học sinh khai báo y tế trước khi trẻ tựu trường. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh học sinh thông nhất việc tổ chức nuôi ăn bán trú trong ngày tựu trường trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh.

Tại thành phố Thái Bình, hầu hết các trường mầm non có sĩ số học sinh/lớp khá đông. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách được ngành Giáo dục thành phố đặc biệt chú trọng. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành

phố cho biết: Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, các trường mầm non trên địa bàn thành phố hiện có đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khu vực rửa tay, khẩu trang phục vụ giáo viên và học sinh. Các trường cũng xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, có phòng cách ly tạm thời, thành lập tổ an toàn Covid-19 làm nhiệm vụ đo thân nhiệt cho học sinh vào đầu buổi học và tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Phòng đã chỉ đạo các trường chưa tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động của trẻ diễn ra trong không gian lớp học. Trong thời gian ăn bán trú, các trường cần tận dụng tối đa không gian trong lớp để giãn cách các bàn ăn và số lượng trẻ/bàn. Đối với khu vực cổng trường khi phụ huynh đưa, đón trẻ, các trường cần hướng dẫn phụ huynh nhanh chóng đưa trẻ vào lớp và đón trẻ về, hạn chế tối đa việc vui chơi trong khuôn viên của trường.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã chỉ

đạo các cơ sở GDMN xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các cơ sở GDMN tận dụng tối đa thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, trẻ không thể đến trường, các cơ sở GDMN tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà để đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi theo chương trình GDMN. Về việc tổ chức nuôi ăn bán trú, các cơ sở GDMN cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đồ dùng cá nhân cho trẻ, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh. Giải pháp quan trọng, khả thi nhất để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại chính là chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao nhận thức, cảnh giác với dịch Covid-19 và tự giác thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế...

LAN ANH



Các cháu Trường Mầm non Tam Quang (Vũ Thư).

Ảnh tư liệu

Niềm vui chung khi 21 học sinh đã trở về Thái Bình an toàn

Vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm người thân trong dịp hè nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều học sinh của tỉnh Thái Bình bị mắc kẹt, không thể trở về địa phương. Để hỗ trợ các em theo kịp chương trình năm học, tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón các em trở về quê hương. Đây là sự quan tâm lớn của tỉnh dành cho các cháu. Đúng 2 giờ 30 phút ngày 31/8, đoàn công tác của tỉnh đón 21 học sinh đã về đến tỉnh an toàn, hiện đang tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.



Cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh đo thân nhiệt cho các cháu học sinh và thành viên đoàn công tác của tỉnh.

Được trở về quê hương sau 3 tháng mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh, em N.T.H, học sinh Trường THCS Đông Xuyên (Tiền Hải) rất phấn khởi. N.T.H chia sẻ: Lúc về đến Thái Bình, em rất vui mừng, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi đều được giải tỏa. Em vào thăm người thân từ cuối tháng 5/2021. Đến lúc dịch bùng phát em không thể trở về địa phương. Mặc dù em và gia đình, người thân không có ai bị nhiễm Covid-19 nhưng các gia đình xung quanh đều có ca F0 nên em thật sự rất hoang mang. Khi người thân của em được thông tin trên Báo Thái Bình điện tử về việc tỉnh Thái Bình đồng ý đón học sinh của tỉnh mắc

kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên lạc với các bác trong Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc liên lạc với Hội đồng hương đến lúc em nhận được thông tin sẽ có đoàn công tác của tỉnh vào đón chỉ khoảng 5 ngày. Trong suốt thời gian xe đoàn công tác của tỉnh khởi hành về quê hương, em được các bác và thầy giáo Nguyễn Viết Huy hướng dẫn nhiệt tình, lo cho chúng em chu đáo từ chiếc bánh mì, hộp sữa đến những bộ quần áo bảo hộ. Đến khu cách ly tập trung, em được các cô chú cán bộ y tế lấy mẫu xét

thử và phát cho những đồ dùng cần thiết trong thời gian cách ly. Em cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh, các bác trong Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho em được trở về quê hương an toàn. Chị Bùi Thị Hương, mẹ của em B.T.T.T, học sinh Trường THPT Đông Quan (Đông Hưng) không giấu nổi xúc động khi biết tin con mình đã an toàn về đến khu cách ly tập trung của tỉnh. Chị Hương tâm sự: Con tôi vào thăm người thân trong Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 6/2021. Khi dịch bùng

phát, con không thể trở về, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với con, hỏi thăm và dặn dò con không được chủ quan, tuyệt đối không ra khỏi nhà. Khi biết tin tình có phương án đón học sinh mắc kẹt như các bác trong Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký cho con mình sớm trở về an toàn và theo kịp chương trình năm học. Tại Thái Bình, các đồng chí cán bộ Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn vợ

chồng tôi hoàn thiện các thủ tục xác minh lý lịch của con, đồng thời thông báo kế hoạch đưa đón các cháu. Thật sự tôi rất biết ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh vào đón các cháu rất nhiệt tình, trách nhiệm. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, con tôi sẽ về cách ly tại gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chung tay góp sức giữ gìn bình yên cho quê nhà.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh cho biết: Dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến rất phức tạp, việc đi lại, xác minh giấy tờ rất khó. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đưa các cháu học sinh trở về tỉnh an toàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã liên lạc với các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện tối đa đón các cháu về địa phương. Cùng với đó, được sự hỗ trợ, giúp sức rất nhiệt tình của các bác trong Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh nên việc đón các cháu được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Trong suốt thời gian từ lúc xe xuất phát đến lúc trở

về tỉnh, tôi cùng các thành viên trong đoàn công tác luôn nhắc nhở, hướng dẫn các cháu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ các bữa ăn để bảo đảm sức khỏe cho các cháu. Khi về đến khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình, chúng tôi được lấy mẫu xét nghiệm, cung cấp đồ dùng cần thiết và được hướng dẫn các quy định trong thời gian

cách ly. Đây là chuyến công tác đáng nhớ của tôi cũng như những thành viên trong đoàn công tác. Trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong tổng số 27 học sinh mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh được rà soát đợt này, chỉ có 21 học sinh đủ điều kiện để trở về địa phương; 6 học sinh còn lại có 4 em thuộc

đội F1 và 2 em bố mẹ có nguyện vọng cho ở lại để thuận lợi chăm sóc. Trước đó, ngày 25/8, đoàn công tác của tỉnh xuất phát vào Thành phố Hồ Chí Minh để đón các em. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đúng 17 giờ ngày 29/8 đoàn bắt đầu rời Thành phố Hồ Chí Minh trên 2 ô tô để trở về tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng đoàn công tác của tỉnh



Ông Nguyễn Thành Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh



Tôi được giao nhiệm vụ tham gia đoàn công tác của tỉnh đón các em học sinh mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh, do đó tôi luôn giữ liên lạc với các bác trong Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng tìm mọi cách liên hệ để hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ cho các em trở về quê hương theo đúng quy định. Trong thời gian cách ly tập trung, tôi sẽ tham gia dạy trực tuyến cho các em học sinh đang cách ly để bảo đảm sau khi hoàn thành thời gian cách ly các em có thể theo kịp chương trình năm học.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Hội đồng hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tổ chức họp bàn, rà soát, lên danh sách các cháu học sinh đang mắc kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh để gửi về tỉnh đối chiếu với các địa phương và các nhà trường. Sau khi thống nhất phương án đón các cháu, chúng tôi đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí xét nghiệm PCR cho các cháu và liên hệ xe chuyên dụng đưa các cháu từ nơi ở đến địa điểm tập kết. Đồng thời, hoàn thiện giấy tờ, thủ tục theo đúng quy định và chuẩn bị đồ ăn những ngày đi đường cho các cháu và thành viên đoàn công tác. Các cháu và đoàn công tác đã về đến tỉnh an toàn, chúng tôi rất vui mừng.

DẶNG ANH